

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร สำนักบริหารกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๒ อาคารศาลอาญา สำนักงานศาลยุติธรรม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายณัฐกฤต สุคนธ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	-
2	นางสาวบุญเรือน เกิดช่วย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	-
3	นางสาววงพลอย สงคราม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	-
4	นางสาวสิริมา จินดาอุทัยกุล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สิริมา
5	นางสาวจันทนาวดี อินทะกนก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	-
6	นางสาวกิริฎากรณ์ สุนทร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	-
7	นางสาววิมล ขำตา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	-
8	นางสาวสร้อยสุดา โหมดตาด	เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ	A
9	นางสาวภารดี ดวงนภา	เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ	Mrs
10	นางสาวสุพพตี ศรีสัมพันธ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	-
11	นางสาวฉัตรแก้ว เจริญกุล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ฉัตร
12	นายอานนท์ จำปาตะ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	-
13	นายภูษิต ตรีบูรณพงศ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ภูษิต
14	นางสาวธีราภรณ์ จินดาพันธ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ธีรา
15	นางสาวฉัตรทอง ปางพุดตินันท์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ฉัตร
16	นางจิราพันธ์ รักขัญญ์	เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ	-
17	นายพงษ์ศักดิ์ ชุ่มจิต	เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ	พชช.
18	นางกัลลาลี เพ็งวิภาค	เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ	กัลลาลี
19	นายสยาม พสุนนท์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สยาม
20	นางสาววรรษญา นวลยาง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	วรรษญา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
21	นางสาวภาวิณี แข่งพิมล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สพ.น
22	นางสาวธันยพร สอทอง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ✓	ธันยพร
23	นายศุภเชษฐ์ รุ่งสว่าง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	-
24	นายยศภัทร สิงห์แก้ว	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	-
25	นายศิริชัย สิงหะกุลพิทักษ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	
26	นายชานนท์ อภิชัยณรงค์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	-
27	นางเพ็ญศรี มั่งมูล	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	-
28	นางสาวนรินทร์รัชต์ โพทะจันทร์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	-
29	นางสาวณิชาภา แก้วแสง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	
30	นางสาวภัทรภััสสร ประสิทธิ์บุญญ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ป.ภ.
31	นางสาววรรณธนา ใจดี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	วรรณธนา
32	นางสาวศิโรรัตน์ โชคสมัย	นักจัดการงานทั่วไป	-
33	นางสาวศมิตรา จบศรี	นักจัดการงานทั่วไป	ศมิตรา
34	นายปริญญา พันธุ์บุตร	นักจัดการงานทั่วไป	ปริญญา
35	นายสรณ์ ฉิมพลิกานนท์	นักจัดการงานทั่วไป	
36	นางสาวสุชญา แสงเทศ	นักจัดการงานทั่วไป	-
37	นางสาวธนัชชา อมาตยกุล	นักจัดการงานทั่วไป	-
38	นายกิตติพนธ์ นาครักษ์	นักทรัพยากรบุคคล	กิตติพนธ์
39	นางสาวรุ่งนภา พึ่งเคหา	เจ้าหน้าที่ธุรการ	-
40	นายกิตติ จันทร์สมาน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	-
41	นายยูอิบ บุญแสน	เจ้าหน้าที่เสตทศนศึกษา	-
42	นางสาวนิชาภา ศรีวัลลภ	เจ้าหน้าที่ธุรการ	นิชาภ
43	นางสาวภุริดา สมใจหมาย	เจ้าหน้าที่ธุรการ	ภุริดา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
44	นางสาวสุภัสชา สมประสงค์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	-
45	นางอรุณันท์ แถมมนตรี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	-
46	นายสรายุทธ์ แซ่เป้า	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	-
47	นายทวีป พลเย็น	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	-
48	นางสาวนัยนา แสนมาตย์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	-
49	นายพิจิตร บุญผ่อง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	-
50	นายธรรมรัตน์ จันสมุด	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	-
51	นางสาวกรรณิการ์ เกิดจันทะ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	-
52	นางสุธารัตน์ คำริกบุตร	พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4	-
53	นางสาวพิชญดา สวัสดิผล	นักจัดการงานทั่วไป	-
54	นางกุลธิดา สวัสดิกุล	เจ้าหน้าที่ธุรการ	-
55	นายศราวุธ พรหมดี	เจ้าหน้าที่ธุรการ	-
56	นายพลทรัพย์ จันทศรี	เจ้าหน้าที่ธุรการ	-
57	นายชัยพันธ์ ภิระปะนะ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	25
